



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
31 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นข่าวการดำเนินงาน สร.

สื่อที่นำเสนอ หนังสือพิมพ์ (มติชน,ข่าวสด,ไทยโพสต์,บ้านเมือง,ผจก.รายวัน,โพสต์ทูเดย์,คมชัดลึก,กรุงเทพธุรกิจ,สยามรัฐ,ไทยรัฐ,แนวหน้า) และ เว็บไซต์ (มติชน สยามรัฐ ,ไทยโพสต์ ,ผจก,กรมประชาสัมพันธ์,สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น,Mthai, จส. 100 สำนักข่าวไทย,สวท.,สปริงนิวส์.ทีวีทุกช่อง)

- ศบค.และ สร แกลงสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รักษาหายกลับบ้าน 16 ราย พบรายใหม่ 136 ราย เสียชีวิต 2 ราย สรุปรวมผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 127 ราย ยังรักษาในรพ. 1,388 ราย เสียชีวิต 9 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,524 ราย ถือว่าผู้ป่วยรายใหม่ยังทรงๆ แต่ยอดสะสมยังเพิ่มขึ้น โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ บอกว่าอย่าชะล่าใจ แม้จะเป็นข่าวดีที่ทำให้ตัวเลขรายใหม่ไม่ยกขึ้นจำนวนมาก แต่ขอให้ประชาชนร่วมมือกันเข้มแข็งที่สุด เพื่อไม่ให้ตัวเลขโดยรวมสูงไปมากกว่านี้ สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ กระจายอยู่ใน 18 จังหวัด มากสุดที่กรุงเทพฯ ยังพบผู้ป่วยรายใหม่ในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ รวมทั้งประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทาง ป้องกันตัวเอง

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ป่วยรายใหม่ เพิ่มขึ้น 136 ราย เป็นสถานที่เดิมและใหม่ จากคนกลับจากต่างประเทศ และสถานบันเทิง นอกจากนี้ มีรายงานเสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย เป็นชายไทยอายุ 54 ปี เดินทางมาจากมาเลเซีย อยู่ที่ จ.ยะลา อีกรายเป็นหญิงไทย อายุ 56 ปี รักษาใน รพ.เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ พบปอดอักเสบรุนแรง และเสียชีวิต ซึ่งผู้เสียชีวิตรายใหม่ยังอายุไม่มาก ไม่ได้มีโรคประจำตัว แต่กำลังดูในรายละเอียดอยู่ว่าทำไมผู้ป่วยไม่มีโรคประจำตัว 2 ราย ถึงมีอาการรุนแรงและเสียชีวิต ต้องดูว่ามา รพ.ช้าไปหรือไม่ อย่างไรก็ตามขณะนี้ข้อมูลที่ผ่านมา พบผู้ป่วยเสียชีวิตไม่ยอมแสดงตัว แม้ป่วยบางส่วนไม่ยอมแจ้งประวัติเสี่ยงจริง จึงแนะนำประชาชนหากรู้ตัวเป็นเสี่ยงขอให้แสดงตัวที่สายด่วน 1422 ระหว่างกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน หากอาการคล้ายหวัดทั่วไปไม่เป็นไรแต่หากเริ่มรู้สึกหายใจลำบากต้องรีบพบแพทย์ทันที ส่วนคนที่หายแล้ว กลับบ้านเพิ่มมี 16 ราย ส่งผลให้ยอดสะสมโดยรวมมีผู้ป่วย 1,524 ราย กลับบ้านรวม 127 ราย เสียชีวิตรวม 9 ราย รักษาใน รพ. 1,388 ราย จำนวนนี้มีอาการรุนแรง 23 ราย อยู่ในภาวะวิกฤตต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด

-นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สร. เขตสุขภาพที่ 1 ภาคเหนือตอนบน กล่าวว่า มีอีก 2 ปัจจัยทำให้คนไข้ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิต คือ 1.จำนวนเชื้อที่เข้าไปมีจำนวนมาก ทำให้โอกาสแพร่กระจายลงไปในปอดก็เร็วขึ้น และ 2.ความไวต่อเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคของ แต่ละคนแตกต่างกัน อย่างบางคนเชื่อไม่มาก แต่โรคลุกลามในปอด แต่กลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงคือมีโรคประจำตัว มีโรคทางปอด และผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ เว็บไซต์เดลินิวส์ ไอเอ็นเอ็น

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สร. กล่าวถึงเรื่องความตื่นตัวของประชาชนในการในการปฏิบัติ Social Distancing หรือ การอยู่บ้าน พบว่า การมีระยะห่าง ประชาชนสามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ 70 ส่วนการอยู่บ้าน ประชาชนทำได้ ร้อยละ 40 ซึ่งเปรียบเทียบจากอัตราการใช้รถใช้ถนนในวันเสาร์ที่ผ่านมา ทั้งนี้หากอยากให้การควบคุมโรคสำเร็จ ประชาชนต้องเพิ่มความร่วมมือให้ได้ร้อยละ 70 อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่มีกระแสข่าวทุจริตชุดตรวจทดสอบโควิด-19 ที่อาจมีข้าราชการ และคนใกล้ชิดนักการเมืองเกี่ยวข้องนั้น ได้มอบให้รองปลัด สร. ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพราะหากพูดถึงคำว่าการเมืองในสร. ก็มีแต่ตนและนายสาธิต รมช.สร. ซึ่งเราทั้งคู่ ไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอน

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ มติชน , เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย,สวท.,ไอเอ็นเอ็น,ทีวีทุกช่อง

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. แกลงผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า มาตรการในการลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ที่ประชาชนได้ร่วมกันทำอยู่ในขณะนี้ เป็นไปในทิศทางที่ดี พร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยกันในการดำเนินการตามมาตรการที่ สร.ได้กำหนด อาทิ การเว้นระยะห่างกันไม่เกิน 1-2 เมตร ล้างมือดูแลตัวเองปฏิบัติให้เป็นนิสัย สามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้ สำหรับเรื่องหน้ากากอนามัย สร ได้ประสานงานร่วมกับ ก.มหาดไทยและ ก.พาณิชย์ในการกระจายหน้ากากอนามัย โดยสัดส่วนหน้ากากอนามัยทั้งหมด 19.59 ล้านชิ้น ได้แบ่งตาม รพ.ในสังกัด สร. และ รพ.นอกสังกัด โดยทาง สร.ได้ร่วมกับบริษัทประชานิยไทยในการช่วยจัดส่งและกระจายหน้ากากอนามัยไปยัง รพ.ทุกจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ เว็บไซต์มติชน ไอเอ็นเอ็น

-สร. ยืนยัน ไม่มีนโยบายปิดกั้นการรับบริจาค พร้อมขอบคุณประชาชนส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ หนังสือพิมพ์ (ไทยโพสต์) ,เว็บไซต์(มติชน ไอเอ็นเอ็น)

-กรมควบคุมโรค รับมอบเงินบริจาคจากธนาคารกรุงไทย เพื่อสนับสนุนการป้องกัน จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค จำนวน 1,958,519

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ สำนักข่าวไทย</p> <p>-อ.ย.เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการขออนุญาตนำเข้า หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) หน้ากาก N95 ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) หรือเครื่องหรืออุปกรณ์วัดไข้ โดยให้ยกเว้นไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการขายที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐจากประเทศผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยงานของรัฐในประเทศผู้ผลิตนั้นรับรองหนังสือ EC Certificate หรือ EC Declaration of Conformity โดยมีใช้หนังสือชี้แจงที่ออกโดยผู้ผลิต หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า</p> <p>-ดร.สุปรีดา อุดยานนท์ ผู้จัดการ สสส. โพสต์ยืนยันร่วมมือช่วยโควิด-19 มาตั้งแต่เม.ค.63 ย้ำแม้ไม่เห็นโลก “สสส.” ไม่ได้เห็นโฆษณา สสส. แต่ทำงานด้านสุขภาพอย่างหนักต่อเนื่อง พร้อมปรับแผนงานภาคีเครือข่ายสุขภาพมุ่งเน้นป้องกันไวรัสสมรรถนะประกาศขอเป็นแนวทางให้กับแนวหน้าร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์(คมชัดลึก มติชน ผู้จัดการ) ,เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ntiontv.)</p> <p>-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ระบุประเทศไทย จุดเปลี่ยนเกิดที่สนามมวยลุมพินี หลังจากที่มีเซียนมวยคนหนึ่งติดเชื้อโควิดจากคนในครอบครัวกลับจากประเทศอิตาลี เป็น Super spreader แพร่เชื้อสายพันธุ์อิตาลีให้ผู้ชมในสนามมวยในวันนั้น 60-70 คน และคนป่วยที่ติดเชื้อมีแพร่เชื้อต่อให้คนใกล้ชิด ให้คนต่างจังหวัดหลังจากเดินทางกลับภูมิลำเนา วันนั้นคงแพร่เชื้อวงรอบที่ 4 แล้ว เชื้อนี้ติดต่อกันง่ายมาก ทำให้จำนวนคนป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และรุนแรงทำให้ป่วยหนักต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 17 คน คู่อัตรการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยไทยได้ชันสูงกว่าประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮองกง อย่างเห็นได้ชัด ในอนาคตคาดว่าตัวเลขทั้งคนป่วยและคน เสียชีวิตจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-นายธีรยุทธ บุญมี วิทยาลัยนวัตกรรมการสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เสนอบทความ "เมษาชี้ชะตาประเทศ" ตอนหนึ่งว่า 1.สังคมไทยกำลังทำสงคราม 2.เชื้อโรคโจมตีความเป็นสังคมของคน ต้องอาศัยพลังทางสังคม การจัดการสังคมใหม่ การบังคับทางสังคมต้องเว้นระยะห่าง เจ้าหน้าที่ต้องบังคับใช้มาตรการจริงจัง 100% คือการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.สงครามบางด้าน เช่น การบังคับภาคเอกชนให้ทำกิจกรรมช่วยเหลือการสู้โรค เดือน เม.ย.เป็นเดือนที่ทุกฝ่ายต้องทุ่มเททำงานอย่างหนักที่สุด ต้องเลี่ยงการระบาดแบบกรณีสนามมวย การชุมนุมศาสนา เพราะมันระบาดแบบข้ามชนชั้นลงสู่ชนชั้นล่างหรือข้ามภูมิศาสตร์ เราต้องเอาตัวอย่างของประเทศจีนมาใช้</p>	
<p>ประเด็นผลกระทบ</p> <p>1.การกระจายเวชภัณฑ์สู่ภูมิภาค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, เว็บไซต์(มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น,kapook</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวหลังจากมีผู้บริจาคสิ่งของทั้งยาและเวชภัณฑ์มาให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จำนวนมาก จึงได้มีการตั้ง กก.บริหารเวชภัณฑ์ ทำหน้าที่ในตรวจสอบคุณภาพเวชภัณฑ์ที่ได้รับ และกระจายสิ่งของให้กับ รพ. ทั้งนี้หากของสิ่งใดไม่ได้คุณภาพ หรือไม่ปลอดภัย ทางกระทรวงฯ ก็จะไม่แจกจ่ายให้กับบุคลากร หรือประชาชน พร้อมทั้งจะมีการแจ้งให้ผู้มาบริจาคทราบ เพราะเข้าใจว่าผู้บริจาคมีเจตนาอันดี อยากรให้นำสิ่งของเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์สูงสุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ มติชน แนวหน้า , เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>- นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ยอดรวมการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 7-28 มี.ค. กระจายได้ 19.59 ล้านชิ้น แต่ปัจจุบันการผลิตมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้แผนการกระจายไปให้บุคลากรทางการแพทย์จะอยู่ที่ 1.3 ล้านชิ้นต่อวัน ส่วนหน้ากาก N 95 ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ป่วยหนัก ต้องใช้วันละ 15 ชิ้น ผู้ป่วยสังเกตการณ์ต้องใช้วันละ 5 ชิ้น หากมีผู้ป่วย 10,000 คน จะต้องใช้ 17,000 ชิ้นต่อวัน ขณะนี้เราประสานไปยังบริษัท 3M ที่เป็นผู้ผลิตหน้ากาก N95 จากสหรัฐอเมริกา เพื่อนำเข้ามาใช้ในไทย โดยที่เราสั่งไปก่อนหน้านี้ของจะทยอยเข้ามา เพราะตอนนี้สหรัฐและยุโรปก็มีปัญหา และจำเป็นต้องใช้ในประเทศของเขา ส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่รับได้บริจาคมานั้น จะมีการกระจายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ขณะที่หน้ากากบางส่วนที่ได้รับบริจาคมมาเป็นหน้ากากกันฝุ่น เราจะส่งไปให้ภาคเหนือที่กำลังประสบปัญหาหมอกควันอยู่ ส่วนเตียงผู้ป่วยยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 700 เตียง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ จส.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 1 ชี้แจงกรณีที่มีโรงพยาบาลหลายแห่งในภาคเหนือมีความกังวลว่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จะไม่เพียงพอ ว่า ตอนนี้เวชภัณฑ์ยังมีพอ เพียงแต่บุคลากรในโรงพยาบาลกังวลว่าเวชภัณฑ์ที่มีจะไม่พอใช้ใน 1 เดือนจากนี้ ขณะนี้จึงทยอยส่งเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ไปให้เพิ่ม โดยในวันพรุ่งนี้ จะส่งหน้ากาก N95 ไปให้ และจะหาเครื่องช่วยหายใจสำรองไว้อีก 1,000 เครื่อง ซึ่งในเวลานี้โรงพยาบาลต่าง ๆ ในภาคเหนือมีเตียงผู้ป่วยสำรองไว้รองรับผู้ป่วยอาการหนักจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะร่วม 500 เตียง ทั้งได้เตรียมห้องแยกโรคความดันลบไว้แล้ว และได้ใช้โรงพยาบาลสัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กำแพงและโรงพยาบาลประสาท จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่รองรับผู้ป่วยโรคนี้โดยเฉพาะ พร้อมยืนยันว่าไม่มีการกักตัวพยาบาลในโรงพยาบาลสันกำแพงตามที่เป็นข่าว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (มติชน ไทยโพสต์ ผู้จัดการ แนวหน้า) เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ ข่าวสด แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ ไอเอ็นเอ็น ntiontv. ,workpointnews</p> <p>-รัฐบาลปรับระบบการจัดสรรหน้ากากอนามัยใหม่ทั้งหมด เน้นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ที่เหลือให้กระทรวงมหาดไทย จัดสรรให้กับกลุ่มเสี่ยงทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.เป็นต้นไป ระบุปัจจุบันผลิตได้ 2.36 ล้านชิ้นต่อวัน ด้านปลัด ก.พาณิชย์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานการขนส่งหน้ากากอนามัยจากโรงงานผู้ผลิตสู่การกระจายไปยังภูมิภาค ด้วยบริการขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทย โดย สธ.จะขนส่งไปยังปลายทางที่สจ. ส่วนของมท.จะขนส่งไปยังศาลากลางจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าฯ จะได้นำไปจัดสรรให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง อสม. พนักงานทำความสะอาดและเก็บขยะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในจุดตรวจพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ COVIC-19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์(ผู้จัดการ ไทยโพสต์</p> <p>-นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีต รมว.สธ. ในฐานะคณะกรรมการศูนย์โควิด กล่าวว่า ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และจะรายงานให้ พล.อ.ประยุทธ์ รับทราบเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ขาดแคลนและน่าเป็นห่วงมาก โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย N95 ที่ต้องพึ่งประเทศญี่ปุ่น เพราะผลิตได้ประเทศเดียว และประเทศไทยได้รับเดือนละ 2 แสนชิ้นเท่านั้น แม้องค์การเภสัชกรรม ได้พยายามกว้านซื้อจากทุกแห่งทั่วโลก แต่เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและจัดหาได้ง่ายขึ้น รัฐบาลจำเป็นต้องไม่เก็บภาษี และผ่อนปรนการจัดซื้อจัดจ้าง ก็เชื่อว่าจะจัดหาอย่างเพียงพอในระยะเวลาอันใกล้นี้ โดยมีการประเมินในคลังเวชภัณฑ์ สามารถใช้ได้อีก 2 สัปดาห์เท่านั้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เพจเฟซบุ๊ก "Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย" โพสต์ข้อความว่า Mammoth Foundation ของจีน ได้บริจาคอุปกรณ์ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พัฒนาโดย BGI ของจีนให้แก่กระทรวงสาธารณสุขไทย สิ่งของที่บริจาคได้ส่งถึงและมอบให้กับฝ่ายไทยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563</p>	
<p>2.ข้าราชการ สธ.ติดโควิด-19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์(ไทยรัฐ ข่าวสด ผู้จัดการ,คมชัดลึก,เดลินิวส์ แนวหน้า , เว็บไซต์(มติชน ข่าวสด สยามรัฐ คมชัดลึก ไทยโพสต์ แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ ศูนย์ข่าวแบริฟิก sanook</p> <p>-กรณีที่มีข้าราชการชายอายุ 46 ปีจาก สธ. ปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาล ติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ทำเนียบรัฐบาลต้องปรับการทำงานทั้งหมด นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.เปิดเผยว่า ผู้ติดเชื้อเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ประสานงาน และมีประวัติเข้าร่วมประชุมหลายสถานที่ เริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม โดยมีอาการน้ำมูก ไอ ไม่มีไข้ มีอาการคล้ายภูมิแพ้ ประมาณ 3 วัน จากนั้นมีความสงสัยจึงไปตรวจและทราบผลว่าติดเชื้อเมื่อวันที่ 29 มีนาคม จึงได้กักตัวและเข้ารับการรักษาตัวที่สถาบันบำราศนราดูร ขณะนี้ทีมสอบสวนโรคของได้เข้าไปตรวจสอบ และมีการกักตัวผู้ทำงานใกล้ชิดประมาณ 30 คน แต่จากการที่ผู้ติดเชื้อเคยมาประจำที่ศูนย์โควิด-19 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จึงต้องมีการปรับการทำงานเกิดขึ้น พร้อมยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีผู้บริหารระดับสูงติดเชื้อโควิด-19</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์(ไทยรัฐ), เว็บไซต์(ไอเอ็นเอ็น สำนักข่าวไทย)</p> <p>-รมว.สธ.กล่าวว่า สธ.จะดูแลอย่างเต็มที่ และไม่ยอมให้เกิดความตื่นตระหนกในกลุ่มคนทำงานที่ทำเนียบรัฐบาล หรือ สธ. เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ยังไม่รู้ว่าการติดเชื้อเกิดขึ้นในทีใด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด), เว็บไซต์(ผู้จัดการ มติชน ข่าวสด)</p> <p>- พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรณีมีพนักงานสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ติดเชื้อไวรัส 1 คน เป็นเรื่องจริง แต่พนักงานคนดังกล่าวได้ลาหยุดก่อนจะป่วย อย่างไรก็ตามวันนี้สั่งปิดสำนักทันตสาธารณสุข เพื่อทำความสะอาด พร้อมทั้งสั่งให้เจ้าหน้าที่ประจำสำนักทันตสาธารณสุขทุกคน กักตัวเองอยู่บ้าน 14 วัน โดยให้ทำงานอยู่ที่บ้าน และเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่อีก 3 คนที่นั่งใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายดังกล่าวด้วย</p>	
<p>3.กักตัวนักศึกษาจากปากีสถาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์) เว็บไซต์(แนวหน้า สยามรัฐ ข่าวสด กรมประชาสัมพันธ์ thestandard INN สำนักข่าวอิศรา)</p> <p>- นักศึกษาไทย 256 คน เดินทางมาจากประเทศปากีสถาน ด้วยเที่ยวบินที่จี 350 มาลงที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในการอำนวยความสะดวก นำส่งนักศึกษาไปกักตัวตามภูมิลำเนา</p> <p>- จ.นราธิวาส ใช้อาคารศูนย์ยาเสพติด กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่กักตัว 14 วัน หรือ Local quarantine สำหรับนักศึกษาไทยที่กลับจากปากีสถาน และมีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.นราธิวาส จำนวน 111 คน</p> <p>- จังหวัดปัตตานี ขอใช้หอพัก 7 ม.อ.ปัตตานี เป็นสถานที่กักตัวนักศึกษา ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน จำนวน 57 คน จึงได้จัดหอพักนักศึกษา7 ให้ทางสจ.ปัตตานี ใช้เป็นสถานที่เพื่อกักตัวของนักศึกษาเป็นเวลา 14 วัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- จังหวัดยะลา เตรียมมาตรการดูแลนักศึกษาไทยในปากีสถาน ที่จะเดินทางกลับจังหวัดยะลาประมาณ 34 คน มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ถ้ามีอาการเป็นบวกหรือยืนยันก็ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล ถ้าไม่พบการติดเชื้อก็จะเข้าสู่ศูนย์สังเกตอาการระดับอำเภอตามภูมิลำเนาของนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งมีการเตรียมพร้อมไว้แล้วเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ถ้าไม่มีอาการก็สามารถกลับไปอยู่ที่บ้านได้</p> <p>4.รายงานผู้ติดเชื้อในหน่วยงานต่างๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (ข่าวสด ไทยรัฐ แนวหน้า ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ 77kaoded sanook)</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบอาจารย์พิเศษติดโควิด-19 - จนท.สทกรมออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม ตรวจพบติดเชื้อโควิด 1 ราย หลังจากเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวที่ จ.ภูเก็ต - ธนาคารกสิกรไทย สั่งปิดสาขาคลองเตยหลังพบพนักงานติดโควิด-19 - พนักงาน Honda ประเทศไทยติดเชื้อโควิด-19 หลังกลับจากปฏิบัติงานที่บราซิล - พนง.เคอรี่ สาขาฉะเชิงเทรา ติด COVID-19 เร่งปิดมาเชื้อ สั่ง พนง.กักตัว 14 วัน - พนักงานของ บริษัท ออยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ที่ปฏิบัติงานที่ชั้น 18 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ออฟฟิศ ได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์ ว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 - ผบ.ชน.ได้รับรายงานว่า ตำรวจในสังกัด ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 27 นาย และมีตำรวจที่เกี่ยวข้องได้ถูกสั่งให้กักตัวเองเพื่อสังเกตอาการแล้ว 326 นาย ซึ่งผลจากการสอบสวนโรคทราบว่าส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากการกลับจากดูงานที่ประเทศสเปน เกี่ยวข้องกับสนามมวย และรับประทานอาหารร่วมกัน <p>5.วัดไม่รับเฝ้าศพโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพป้ายของวัดแห่งหนึ่ง ใน จ.มหาสารคาม โดยป้ายดังกล่าวระบุว่า “ประกาศวัดนาควิชัย หยุดรับศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัดนาควิชัยชั่วคราว ไม่รับศพมาประกอบพิธีฌาปนกิจศพ ไม่รับเฝ้าศพที่ตายจากโรคโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ</p> <p>6.ชายแอลกอฮอล์ไม่มี อย.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไอเอ็นเอ็น</p> <p>- รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 แถลง จับกุม น.ส.นันทพันธ์ พิสิษฐ์เดช อายุ 34 ปี ชาวจังหวัดนนทบุรี พร้อมยึดของกลางเป็นแอลกอฮอล์ ที่ไม่มีฉลากและไม่มี อย.จำนวนมาก</p>	
<p>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ คมชัดลึก เว็บไซต์แนวหน้า ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกิตติมศักดิ์และองค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุญาตให้จังหวัดนครนายก ใช้ศูนย์ฝึกอบรมสุตาเดือนเพ็ญและที่พัก ของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครนายก เป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วย โควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว ก่อนจะเดินทางกลับบ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ เดลินิวส์), เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ผู้จัดการ workpointnews)</p> <p>- นายกรัฐมนตรี ได้เชิญนายสมคิด รอนายกฯ นายอุตตม รมว.คลัง และนายวิโรฒ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทหารเรือถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19</p> <p>- ที่ศบค. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมได้ทบทวนมาตรการต่างๆ ตั้งแต่ได้ประกาศ บังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ แต่ เนื่องจากยังมีกรณีส่วนน้อยที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม จึงขอฝากประชาสัมพันธ์เข้มงวดกวดขันให้มากขึ้น และในวันนี้ได้ประสานสถานีโทรทัศน์ทุกช่องให้ยกเลิกถ่ายทอดการชกมวยในเดือน เม.ย. หรือแม้แต่กิจกรรมที่ให้เว้นระยะห่างระหว่างกัน เพราะยังมีกิจกรรมเล็ดลอดออกมาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การแข่งเรือเจ็ต การช้อนท้ายวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวัง</p> <p>- โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผย มีคนลงทะเบียนใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com 18.7 ล้านคน เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากการได้รับผล กระทบจากโควิด-19 จำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ระบบจะตรวจสอบว่า ผู้ลงทะเบียนมีคุณสมบัติครบหรือไม่ โดยจะได้รับเงินภายใน 7 วันทำการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์</p> <p>- สำนักพุทธฯ จึงได้กำหนดจัดงานเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563 วันที่ 5-6 พ.ค. ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ โดยส่วนกลางจัดที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งการจัดกิจกรรมจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย และต้องปฏิบัติตามประกาศของ สธ. อย่างเคร่งครัด ส่วนภูมิภาค การจัดกิจกรรมให้พิจารณาตามแนวทางการจัดกิจกรรมของส่วนกลาง หรือกิจกรรมที่เห็นว่าเหมาะสม - การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือ ด้วยการคืนเงินประกันค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำประปา ที่ 1 แบบที่พักอาศัย ตั้งแต่เดือนพ.ค.2563 เป็นต้นไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ไทยโพสต์</p> <p>-ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบ นายกรัฐมนตรี มอบนวัตกรรมบริการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นแบบรวดเร็ว "Chula COVID-19 StripTest Service" จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับการตรวจ 100,000 ราย เพื่อทำการคัดกรองให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 รู้ผลเบื้องต้นภายใน 15-20 นาที ถ้ามีเชื้อบวก แนะนำให้ตรวจ PCR ซ้ำ เปิดให้ประชาชนเข้าตรวจฟรี เพียงลงทะเบียนทางออนไลน์ คาดตรวจได้ 1 แสนคนใน 2 สัปดาห์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ ไอเอ็นเอ็น thaiPBS TNN sanook</p> <p>- กรมราชทัณฑ์ รายงานสถานการณ์ "โควิด-19" ภายในเรือนจำ มียอดสะสม 2 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม ส่วนผลตรวจ ผู้ต้องขัง-เจ้าหน้าที่ใกล้ชิด 82 คนจากเรือนจำกลางราชบุรีที่มีผู้ต้องขังป่วย ผลเป็นลบไม่ติดเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์ มติชน</p> <p>-สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประสานงานกับวัดทั่วประเทศที่มีศักยภาพ จัดตั้งโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยให้คำนึงถึงหลักสุขอนามัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวช่องวัน</p> <p>-ขสมก.เพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมบนรถโดยสารประจำทาง ด้วยการติดแถบสติ๊กเกอร์เป็นรูปกากบาทคาดเบาะที่นั่ง พร้อมข้อความ ดนนิ่งชิด โควิด ป้องกันได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-ผ.ช.บ.ทอ.ร่วมแถลงข่าวโครงการ “ทุก(ษ์)ภัย ไทยช่วยกัน เพื่อสาธารณสุขไทย” ครั้งที่ 1เพื่อจัดหาเพื่อจัดหาและส่งมอบ อุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยได้ส่งมอบชุด PPE จำนวน 4,000 ชุด และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 25,000 ชิ้น แอลกอฮอล์เจล หน้ากาก Polyester และฉากัน ให้แก่โรงพยาบาล 22 แห่งทั่วประเทศตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยจับมือกับ สปสช. ในการทำหน้าที่กระจายความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลที่ต้องการต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สปริงนิวส์</p> <p>-ซูเปอร์โพลล์ เผยผลสำรวจ ความพอใจต่อมาตรการรัฐช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤตโควิด-19 พบว่า อันดับ แรกหรือร้อยละ 85.3 พอใจกระทรวงพลังงาน ลดราคา ก๊าซหุงต้ม รองลงมาอันดับสอง คือ ร้อยละ 84.2 พอใจกระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมัน อันดับสาม หรือร้อยละ 76.7 พอใจกระทรวงการคลัง เลื่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อันดับสี่ หรือร้อยละ 75.7 พอใจการเยียวยาผู้ประกอบการด้านสินเชื่อ ขยายเวลาเสียภาษี อันดับห้า หรือ ร้อยละ 73.7 พอใจกระทรวงการคลัง ดูแลแพทย์ บุคลากรสาธารณสุขเพิ่มรายได้ ยกเว้นภาษีเงินได้ อันดับหก หรือร้อยละ 72.3 พอใจธนาคารด้านชำระหนี้ ลดต้น ลดดอกผ่อนรถ นอกจากนี้ อันดับเจ็ด หรือร้อยละ 71.9 พอใจกระทรวงการคลังช่วยเหลือรายได้ 5,000 บาทต่อเดือน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ อันดับแปด หรือ ร้อยละ 70.5 พอใจธนาคาร ลดต้น ผ่อนบ้าน อันดับเก้า หรือร้อยละ 69.1 พอใจรับเงินประกันค่าไฟฟ้า กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และอันดับสิบ หรือร้อยละ 48.2 พอใจมาตรการดูแลความปลอดภัยของแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์</p> <p>-ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล แจ้งขอเปลี่ยนการรับเรื่องร้องทุกข์เป็น 4 ช่องทาง คือ ตู้ไปรษณีย์ 1111, โทรศัพท์สายด่วน 1111, เว็บไซต์ www.1111.go.th และโมบายแอปพลิเคชัน (PSC1111) เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการ ไทยโพสต์ ข่าวสด</p> <p>-การแถลงข่าวของ ศบค. ได้ย้ายมาแถลงที่ตึกไทยคู่ฟ้า เนื่องจากตึกสันติไมตรีที่ใช้แถลงข่าวเดิม มีเจ้าหน้าที่มาทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งไม่อนุญาตให้สื่อและช่างภาพ เข้าไปบันทึกภาพก่อนการประชุมเหมือนก่อน ยกเว้นการแถลงข่าวผลการประชุม ศบค.ที่อนุญาตให้เฉพาะสื่อเข้าฟัง และนั่งตามเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม อีกทั้งยังขอความร่วมมือสื่อ งดติดกล้องสัมภาษณ์นายฯ รองนายฯ รมต.และผู้เข้าร่วมประชุมแบบใกล้ชิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างจังหวัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด คมชัดลึก ไทยโพสต์ ผู้จัดการ แนวหน้า สยามรัฐ) และ เว็บไซต์ (มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการ บ้านเมือง โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า ประชาชาติธุรกิจ nationtv 77 kaoded กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น sanook businesstoday)</p> <p>- ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผย 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ภูเก็ต เสี่ยงโควิด-19 แพร่ระบาดรุนแรง จึงปิดการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดทั้งทางบก ทางน้ำ ย้ำ คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะประเทศไหน จะต้องทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- นพ.สสจ.มหาสารคาม เปิดเผย ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รายแรกของจังหวัดมหาสารคาม เสียชีวิตแล้ว โดยในช่วงที่รักษาคณะแพทย์ได้ให้ยาต้านไวรัส และรักษาตามแนวทางของ สธ. แต่อาการทรุดลงต่อเนื่อง เพราะผู้ป่วยมี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคประจำตัวหลายโรค อาทิ เบาหวาน มะเร็งลำไส้ ไวรัสตับอักเสบ นับเป็นผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโควิด-19 รายที่ 10 ของประเทศไทย</p> <p>- ผู้ว่านครปฐม แลงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ใน จ.นครปฐม ขณะนี้มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 15 ราย รักษาหายแล้ว 4 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อรายที่ 15 เป็นหญิงอายุ 56 ปี ติดเชื้อจากการใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อรักษานอกเขตจังหวัด แต่ไม่แจ้งข้อมูลให้โรงพยาบาลทราบประวัติการสัมผัสผู้ป่วยโควิด พร้อมกันนี้ได้ตรวจสอบพบว่ามิบุคคลกรที่ได้ไปสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้าที่จะทราบผล มีจำนวน 22 คน เป็นแพทย์ 2 คน พยาบาล 13 คน เจ้าหน้าที่อื่นๆ 7 คน จึงได้สั่งกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันทันที และมีผู้ป่วยข้างเคียงอีก 2 คน ทางโรงพยาบาลได้แยกตัวไปห้องปลอดเชื้อ ด้านเพจของ รพ.บางเลน ได้โพสต์ว่างดให้บริการตรวจรักษาเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ โดยผู้ป่วยที่ต้องรับยาที่ รพ.บางเลน ให้ไปติดต่อรับยาที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน ตั้งแต่ 1 เมษายน-31 พฤษภาคม แต่ยังคงให้บริการในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินตามปกติ หากมีอาการหนักก็จะประสานกับโรงพยาบาลใกล้เคียงส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อไป</p> <p>-จ.สงขลา เตรียมความพร้อมในการรับคนไทยประมาณ 300 คนที่ตกค้างอยู่ในประเทศมาเลเซีย และจะเดินทางกลับประเทศทางด้านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา ในวันที่ 31 มีนาคมนี้ โดยจัดเตรียมสถานที่ตั้งเต็นท์แยกโซน เพื่อคัดกรองคนไทยทั้ง 300 คน และให้กักตัวสังเกตอาการ 14 วันจนกว่าจะปลอดภัย</p> <p>-จ.นครสวรรค์ ชาวบ้านผวา มีหนุ่มสติไม่ดี ยืนป๋ายน้ำลายหน้าร้านสะดวกซื้อ สุดท้ายถูกรวบตัว</p>	
<p>Fakenews</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>- กรณีที่มีการรายงานข่าวว่า มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC) ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสำนักงานฯ ตั้งอยู่ ณ อาคารจอตโร 5 ชั้น (อาคารบี) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- กรณีมีการรายงานข่าวว่า สธ.เผยยอดผู้ติดเชื้อกระจายเกือบทั่วประเทศ เหลือ 2 จังหวัด ลำปาง-น่าน ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ขอภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นอย่างสูง ที่ได้รายงานก่อนหน้านี้ว่าเหลือจังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเพียง 2 จังหวัด ข้อเท็จจริงคือ นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 1 กล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เกือบทุกจังหวัดของไทย ยกเว้นเพียง 2 จังหวัด คือ ลำปางและน่าน ไม่ได้หมายถึงทั้งประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์มติชน</p> <p>-กรณีกระแสข่าวว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3 ราย เป็นผู้อำนวยความสะดวกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต (ศปท.) และนิติกร 2 ราย ลงพื้นที่ รพ.สมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบกรณีทุจริตและได้พบกับ นพ.นำพล แคนพิพัฒน์ ผอ.รพ.สมุทรปราการ ต่อมาภายหลังทราบว่า นพ.นำพล ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้นิติกร 2 ราย ต้องเข้าระบบกักกันตนเอง 14 วัน แต่ปรากฏว่า ผอ.ศปท. ไม่ยอมไปตรวจหาเชื้อและยังมีกรไปทำงานปกติ นั้น</p> <p>ด้านนพ.พยงศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ข้อเท็จจริง ผอ.ศปท. และทีมงานอีก 2 คน เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับ ผอ.นำพล มีการตรวจหาเชื้อไวรัสทางแล็บที่สถาบันบำราศนราดูร ผลออกมาเป็นลบทั้งหมด และได้กักกันตนเองต่ออีก 7 วัน หลังจากกักตัวพบว่าไม่มีการติดเชื้อ และเมื่อครบ 7 วัน สามารถทำงานได้ โดยใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำงานอยู่อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ จนครบ 14 วัน เพราะถึงแม้ผลออกมาเป็นลบแล้ว จะต้องป้องกันตนเอง</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์(เดลินิวส์ ไทยรัฐ ,กรุงเทพธุรกิจ,ข่าวสด,คมชัดลึก,ไทยโพสต์,บ้านเมือง,มติชน,บางกอกโพสต์), เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ ไทยรัฐ ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ สำนักข่าวไทย kapok XinhuaThai Workpointnews)</p> <p>-ผู้นำอิสราเอลตอกักตัวเพื่อดูอาการหลังมีผู้ช่วยติดเชื้อโควิด-19</p> <p>-ที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขของอังกฤษ ชี้ พลเมืองราว 2 ล้านคน หรือ 3% ของประชากรทั้งประเทศ มีสิทธิติดเชื้อ COVID-19 โดยเฉพาะผู้ที่พักอยู่กลางกรุงลอนดอน</p> <p>-สเปนยืนยัน หัวหน้าศูนย์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ผู้นำสู้โควิด-19 ในประเทศ ติดเชื้อด้วย ขณะที่มิบุคคลกรทางการแพทย์ในสเปนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 1.2 หมื่นคน ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 85,195 คน และเสียชีวิตอยู่ที่ 7,340 ราย</p> <p>-สหรัฐ ประกาศขยายเวลาใช้มาตรการ ฉุกเฉินออกไปถึงวันที่ 30 เม.ย. หลังจากขณะนี้ไวรัสโควิด-19 ได้คร่าชีวิตคนไปไม่ต่ำกว่า 33,000 ศพ ติดเชื้อไม่น้อยกว่า 700,000 คน</p> <p>-เกาหลีใต้ รายงานว่าเด็กทารกเพศหญิงวัย 17 เดือนและพ่อแม่ของเธอติดเชื้อโควิด-19 อีกครั้งหลังจากที่ครอบครัวนี้ติดเชื้อไปแล้วครั้งหนึ่งและเพิ่งฟื้นตัวมาได้แค่ 10 วันหลังจากที่พวกเขาหายจากไวรัสแล้ว</p> <p>-เยอรมนีเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา มากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง แต่มียอดผู้เสียชีวิตค่อนข้างต่ำ โดยนักไวรัสวิทยาชาวเยอรมัน เชื่อว่า เป็นผลมาจากการตรวจสอบที่รวดเร็วและครอบคลุม รวมถึงความสามารถในการดูแลผู้ป่วยหนักอย่าง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กว้างขวาง โดยยอดปัจจุบันอยู่ที่ 62,435 ราย และเสียชีวิตจำนวน 541 ราย เท่านั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> -ฝรั่งเศส พบผู้เสียชีวิตรายวันจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) สูงสุดนับตั้งแต่เริ่มแพร่ระบาดในประเทศแห่งนี้ หลังพบผู้เสียชีวิตอีก 418 คน ยอดรวมแตะ 3,024 คน -กัมพูชา พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพิ่มอีก 4 ราย และทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศเพิ่มเป็น 107 รายแล้ว นายกฯ ฮุน เซน สั่งปิดกาสิโนทั่วประเทศ -สปป.ลาว ได้ออกคำสั่งว่าด้วยมาตรการลดความ สกักกัน การระบอบ ควบคุม และเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1-19 เมษายน หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่เบาบาง อาจต่ออายุเวลาออกไปอีก โดย สปป.ลาว มีผู้ติดเชื้อ 8 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต. -แม่ค้าขายกุ้งในตลาดที่อุ้ยอ้าน ส่อเป็นผู้ป่วยหมายเลข 0 พบเป็นคนกลุ่มแรกที่ติด โควิด 19 -เวียดนาม ยกกระดับป้องกันโควิด-19 สั่งระงับเที่ยวบินขาเข้าทั้งหมด -ยอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 725,000 คน จาก 177 ประเทศและเขตแดน รวมผู้เสียชีวิตทั่วโลกเกิน 34,000 ราย และรักษาหายกว่า 149,076 คน อิตาลียังคงรั้งอันดับหนึ่ง ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 10,800 ราย ส่วนสหรัฐอเมริกา ครองอันดับหนึ่งประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดเกิน 143,055 คน 	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก คอลัมน์ สก๊อบปันเทิง</p> <p>-กล่าวว่า เหล่าดารานักร้องคนดังร่วมกันมอบอาหาร ขนม เครื่องดื่มฟรี รวมถึงสิ่งของบุคลากรทางการแพทย์ต้องใช้ และบริจาคเงิน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ</p> <p>-กล่าวว่า เสียงปรบมือให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ดังกึกก้องประเทศไทย สะท้อนการรับรู้ของประชาชน อย่างไรก็ตามมีพวกแหกกฎ แหกคอก คิดสั้น ทำให้เกิดการแพร่ระบาดไม่สามารถจำกัดวงได้ และมีอีกพวกที่คิดลบ สติกระเจิง การบิดเบือนความจริงเพื่อได้ผลทางอื่น จะมีผลกระทบต่อการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคร้ายอย่างมาก</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p> <p>-กล่าวว่า รพ.ม.เทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีสุรนารี ทำการติดตั้งและส่งมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจจากการป้ายจุ่มและลำคอเพื่อคัดกรองผู้ป่วยต้องสงสัยการติดไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการสัมผัสสารคัดหลั่ง เพิ่มโอกาสแพร่เชื้อในอากาศ และเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์ ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพ.มทส.</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า 5</p> <p>-เสนอ ผกก.ถึงบรรดาผู้มีจิตกุศลที่ซื้อหน้ากากอนามัยไปบริจาคให้รพ.เพื่อช่วยเหลือแพทย์-พยาบาล ควรต้องดูว่าเป็นของที่มีคุณภาพหรือไม่ เพราะหากใช้วัสดุไม่มีคุณภาพจะทำให้แพทย์-พยาบาลได้รับความเสี่ยงไปด้วย แนะนำให้มอบเงินดีกว่า</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ สก๊อบปหน้า 1</p> <p>-เสนอว่า กล่าวถึงเจ้าหน้าที่ด่านจุดตรวจคัดกรองรอยต่อเขตจังหวัดทั่วประเทศ มี 357 แห่ง และอีก 12 แห่งอยู่ในกทม. มีหน้าที่ตรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเพื่อควบคุมจำกัดพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรค ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้ถูกฝึกทักษะความชำนาญในการตรวจตรา จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกม. ส่วนความรู้ทักษะการปราบควบคุมโรคร้ายที่ยังไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาก่อนทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ นอกจากนี้อุปกรณ์ป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มีความพร้อม ตั้งแต่ ถุงมือ หน้ากากอนามัย แวนตา โดยเฉพาะชุดป้องกันเชื้อไวรัสที่ใช้ในทางการแพทย์เฉพาะ รวมทั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์เปลวสีเงิน</p> <p>-เสนอว่า ขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่ตื่นตัว พร้อมให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆของรัฐบาล แต่ขณะนี้ต้องอยู่ที่ศูนย์บัญชาการโควิด ที่ยังมีการทำงานขัดกัน ระหว่างระดับกระทรวงกับแพทย์-พยาบาล ระดับปฏิบัติในรพ.ต่างๆ ซึ่งรพ.หลายแห่งต้องดิ้นรน จัดหาอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้รับบริจาคมาเพราะยังไม่ถึงพื้นที่ ต่อระดับกระทรวงก็แถลงว่า ของไม่ได้มาตรฐานบ้าง ใช้ตรวจไม่ได้บ้าง ยังไม่ผ่านอย.ต่าง ๆ นานา ทำให้ชาวบ้านงง ว่า จะให้เชื่อใครดีระหว่าง กระทรวง - โรงพยาบาล-แพทย์ อยากรู้ว่า รว.สธ.ทันเกมในเรื่องการเมืองภายในหน่วยงานหรือไม่</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอว่า รว.สธ.เต็มไปด้วยดราม่ารายวัน และปัญหาที่สะท้อนความสามารถเชิงบริหาร คือการปล่อยให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลน ถึงขั้นรพ.รัฐและเอกชนประกาศหยุดตรวจรักษาชั่วคราว ไม่ใช่แค่หน้ากากอนามัย ชุดPPE ของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องขอบริจาคจากคนนอก ที่ทำให้บ๊วกชรก. แถลงข่าวบอกปิดไม่มีนักรการเมืองอยู่เบื้องหลังก็การอนุมัติ ในภาวะที่คนนอกต้องช่วยกัน บริจาคเครื่องช่วยหายใจ มีการถกถึงเครื่องขนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน สรุพบว่า ไม่ผ่านบททดสอบเชิงบริหารภาวะวิกฤติ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวหุ้นคอลัมน์พาราสาวะถี</p> <p>- เสนอว่า สารสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าจะตกลงกันที่คณะ สิ่งทีสื่อทุกสำนักต้องการคือตัวเลขที่เป็นจริงและสถานการณ์ที่แท้จริง เพื่อรายงานให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ลดการตื่นตระหนก หวาดกลัวของประชาชน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน 360องศา คอลัมน์ป้อมพระอาทิตย์</p> <p>- เสนอว่า นพ.มณูญ ลิขสงวรงค์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ว่า ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเชื้อไวรัส โควิด-19 สายพันธุ์อิตาลีมีความร้ายกาจกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ที่ระบาดในจีนและเอเชีย รู้กันก่อนหน้านี้แล้วว่า เชื้ออิตาลีอันตราย แพร่กระจายจากสนามมวย แต่มาตรการและการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ไม่มา ก็เพิ่งรู้ว่า "ลูกเงิน" ยอมรับสารภาพต่อหน้าผู้สื่อข่าวว่างกลางนั้นเหลือไม่มากแล้ว งบฉุกเฉินเกือบ 1 แสนล้านบาท เอาไปทำอะไร ทำไม่ถึงมีคำอธิบายว่า เอาไปให้สธ. 5 พันล้านบาท และจ่ายไปให้หมหรือยัง และเงินแค่นั้น กับความจำเป็นต้องใช้น่าจะเข้าขั้นหลายหมื่นล้าน จะทำอย่างไร คงเป็นเพราะเหตุนี้ ถึงไม่มีงบเพียงพอ แพทย์มีปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย ชุดกาวน์ เครื่องช่วยหายใจ น้ำยาฆ่าเชื้อและตรวจเชื้อต่างๆ ก็มีเสียงซุบซิบประเด็น "เกาเหลาขามใหญ่" ระหว่าง "เสียหนู" กับผู้ถูกเงินด้วยแล้ว ทำให้อะไรต่างๆ ไม่ราบรื่น แพทย์เห็นแล้วได้แต่ปลง</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>- เสนอบทความ ความตื่นกลัวเกิดกระแสประชาชนไปหาซื้อชุดตรวจพีดี เทสต์ ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยตนเอง แต่ล่าสุด ทั้งกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์จาก 3 สถาบันระดับประเทศ คือ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รพ.รามธิบดี และ รพ.ศิริราช ได้ฉีกกำลังให้ข้อมูลและความรู้เรื่องชุดทดสอบตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>- เสนอบทความ ประเทศไทย ได้รับการจัดมาตรฐานทางสาธารณสุขดีลำดับที่ 6 ของโลก เป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยและบุคลากรสาธารณสุขไทย ตลอดเวลา 3 เดือนมีผู้ติดเชื้อเพียงพันกว่าคน เสียชีวิต 5 ราย รักษาผู้ป่วยหายแล้วจำนวนมาก แต่การปฏิบัติหน้าที่ทางสาธารณสุขไทย ต้องเผชิญกับอุปสรรคที่เกิดจากนักการเมืองและกฎระเบียบต่างๆ ที่ถูกกำหนดไว้เพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่มบางพวกอย่างหนัก เช่น การควบคุมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทำให้ขาดแคลน มีเสียงตำ แต่กลับไม่มีการแก้ไข มีข่าวการทุจริตแต่ไม่มีใครถูกดำเนินคดี อุปสรรคทางการแพทย์ขาดแคลน ถึงขนาดหลายรพ.ต้องรับบริจาค ก็ไม่มีใครสนใจ ทั้งที่หากจะแก้ไขก็ทำได้ เพียงแค่ยกเลิกการควบคุมและให้นำเข้าเครื่องมือแพทย์โดยเสรี ยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนมาตรการ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>- เสนอบทความ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ แนะนำ หลีก 5 อ.ดูแลผู้สูงอายุให้ห่างไกลจากโรคโควิด -19 คือ 1.ออกกำลังกาย 2. อาหาร - รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 3. เอนการพักผ่อนให้เพียงพอ 4. อารมณ์ ให้ผู้สูงอายุทำอะไรก็ได้ที่ทำให้มีความสุขอย่าเสพข่าวตลอดเวลา 5. ออกห่างจากสังคม ต้องมีระยะห่างจากสังคม</p>	
<p>บทบาท อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360องศา</p> <p>- เสนอบทความ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวเนื่องในวันอสม.แห่งชาติ ถึง บทบาทภารกิจหลักของอสม. คือการช่วยดูแลสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ อสม.ถือเป็นกำลังหลักของสธ. ที่ทำให้ระบบสาธารณสุขไทยเข้มแข็งมีชื่อเสียงระดับโลก โดยเฉพาะเรื่องการสาธารณสุขมูลฐานที่ลงไปสู่ชาวบ้าน และการส่งเสริมป้องกันโรคต่างๆ นอกจากนี้ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ก็มีหน้าที่ช่วยดูแลประชาชนในพื้นที่ให้มีการเฝ้าระวังป้องกันโรค กักตัวอยู่บ้าน ช่วยกันเย็บหน้ากากผ้าแจกชาวบ้าน และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ สร้างความเข้าใจไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก</p>	
<p>ภรรยาคาราไม่ขายหน้ากากอนามัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, เว็บไซต์TNN, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์MCOT</p> <p>- เสนอข่าว นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม นำเจ้าของคลินิกตั้งย่านมีนบุรีเข้าแจ้งความกับ ตร.สน.หัวหมาก ให้ดำเนินคดี กับตึก-กนิษฐรินทร์ ภรรยาของนายศรธรรม เทพพิทักษ์ ดารานักแสดง หลังจ่ายเงินซื้อหน้ากาก 2 แสนชิ้น ในราคา 1.8 ล้านบาท โดยจ่ายค้ำมัดจำไปครึ่งหนึ่ง 9.5 แสนบาท แต่ไม่ได้ของตาม พยายามติดต่อแต่อีกฝ่ายก็บ่ายเบี่ยงมาตลอด จึงรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความ</p> <p>ด้านหนุ่ม-ศรธรรม เทพพิทักษ์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรมส่วนตัว ชี้แจงกรณี ว่าตอนแรกจะขายหน้ากาก แต่เมื่อภาครัฐมีคำสั่งหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม หากมีสินค้าจำนวนมากจะผิดกฎหมาย ก็จะไม่ทำ กรณีที่เกิดขึ้น ตนยอมเสียเงินมัดจำคำสั่งสินค้าล่วงหน้า ภรรยาตนได้พยายามติดต่อกลับไปยังผู้เสียหาย แต่อีกฝ่ายไม่รับโทรศัพท์ แล้วให้ติดต่อไปยังทนายความที่ได้รับมอบอำนาจ เมื่อรู้ว่าคู่กรณีไปแจ้งความที่สน.หัวหมาก ภรรยาจึงติดต่อเพื่อให้ช่วยประสานให้มารับแคชเชียร์เช็ค เพราะพร้อมที่จะเอาเงินคืนแล้ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โครงการ "Inlove Online รัยยาที่บ้าน" สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวราญกูร นพ.ใหญ่รพ.ตำรวจ แลกความร่วมมือกับบ.ไปรษณีย์ไทย จก. และ บ.แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จก. จัดโครงการ "Inlove Online รัยยาที่บ้าน" เฟสแรก เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไข้เก่าของ รพ.ตำรวจที่ประสบปัญหาในสถานการณ์โควิด-19 ไม่สามารถเดินทางมารับยาด้วยตัวเองได้ จัดส่งฟรีทั่วประเทศ</p>	
<p>จิตรลดา ก่อเหตุแทงเด็กเสียชีวิต สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศรุตพันธ์ จักรพันธ์ ฌ อยุธยา ผอ.สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กล่าวถึงกรณี น.ส.จิตรลดา ต้นตวามิซยสุข ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่เคยก่อคดีไล่แทงนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์กรุงเทพ บาดเจ็บ 4 ราย เมื่อปี 48 ก่อเหตุฆ่าแทงเด็กอายุ 5 ขวบเสียชีวิต ว่า น.ส.จิตรลดาเป็นคนที่รักษากับสถาบันกัลยาณ์ฯ มาตลอด ตั้งแต่เมื่อครั้งก่อคดีเมื่อปี 48 โดยช่วง 10 ปีหลังสุดก็เข้า รพ.6 ครั้ง เพราะมีช่วงที่รักษาดีกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ และพออาการกำเริบก็กลับมารักษาใน รพ. โดยครั้งสุดท้ายที่ออกจาก รพ.คือเมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา และเรานัดติดตามวันที่ 31 มี.ค. แต่ที่เกิดเหตุการณ์ก่อน ก็เสียใจกับผู้ที่สูญเสียด้วย ปัจจัยที่ทำให้มีอาการกำเริบ จะต้องดูอาการทางกายก่อน ถ้าไม่มีอะไรก็จะส่งมาที่ รพ.จิตเวชต่อไป และเมื่อส่งมาที่สถาบันกัลยาณ์ฯ ก็จะทำให้การประเมินอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เกิดอาการกำเริบ กรณีต่างๆ ไปที่ทำให้ผู้ป่วยจิตเภทเกิดอาการกำเริบ คือ มีหลง มีแว่ว ระแวง กลัว อาจจะเป็นเรื่องของขาดยา หรือมีตัวกระตุ้นอื่น มีการใช้สารเสพติด หรือการถูกลอก ต้องฝากว่าผู้ป่วยจิตเภทสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้ในสังคม</p>	
<p>ไฟป่า สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นายวรารุช ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงปัญหาสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ว่า ประชาชนส่วนหนึ่งในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟ แต่อีกกลุ่มคนที่ไม่หวังดีเผาเพื่อหาของป่า ทำให้เกิดปัญหาในอุทยานฯ สุเทพ-ปุยนั้น เป็นการป่วนสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุ่นวาย ทั้งนี้ นายกฯ และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับตนให้ช่วยดูแล แก้ปัญหาไฟป่าซึ่งตนได้รายงานทั้ง 2 คนว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร ทางนายกฯ และรองนายกฯ ยังได้ฝากความเป็นห่วงมาถึงพี่น้องชาวจังหวัดภาคเหนืออีกด้วย</p>	

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

